



ช่วยบอกที

เรียน คุณอัคร์ อัคร์นัย ที่นับถือ

ตามที่ นายวิชา มหาคุณ อดีตกรรมการ ป.ป.ช. กล่าว แก่สื่อสารมวลชน กรณีที่ตัวแทนพันธมิตรประชาชน (พธม.) จะยื่นเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอให้อุทธรณ์คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดี อาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่ยกฟ้องคดีสลายการ ชุมนุมกลุ่ม พธม. นั้นว่า

“ป.ป.ช. ในฐานะโจทก์จะอุทธรณ์หรือไม่ นั้น เขามีแนว ของเขา เรายังไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร ต้องปล่อยให้อิสระ” นั้นถูกนายวิญญูติ ชาติมนตรี เลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมาย เพื่อสิทธิ เสรีภาพ (สก.สส.) ออกมาได้แย้งว่า “นายวิชาบอก ให้ ป.ป.ช. มีอิสระในการรับฟังความคิดเห็น ขอย้อนแย้งหากให้ อิสระ จะทำให้เป็นการละเมิดอำนาจศาลหรือไม่” (ไทยโพสต์ 7 ส.ค.60) นั้น

ปัญหามีว่าข้อความที่ นายวิชา มหาคุณ กล่าวข้างต้น เป็นการละเมิดอำนาจศาลหรือไม่

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฯ มาตรา 32 บัญญัติว่า

(1) ...

(2) ถ้าหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ได้กล่าวหรือแสดง ไม่ว่า โดยวิธีใดๆ ในระหว่างการพิจารณาแห่งคดีไปจนมีคำพิพากษา เป็นที่สุด ซึ่งข้อความหรือความเห็นโดยประสงค์จะให้มียุติพล เหนือความรู้สึกของประชาชน หรือเหนือศาล หรือเหนือคู่ความ หรือเหนือพยานแห่งคดี ซึ่งพอเห็นได้ว่าจะทำให้การพิจารณา คดีเสียความยุติธรรมไป เช่น

ก. เป็นการแสดงผิดไปจากข้อเท็จจริงแห่งคดี หรือ

ข. เป็นรายงานหรือย่อเรื่องหรือวิภาค ซึ่งกระบวนการพิจารณาแห่งคดีอย่างไม่เป็นกลางและไม่ถูกต้อง หรือ

ค. เป็นการวิภาคโดยไม่เป็นธรรม ซึ่งการดำเนินคดีของคู่ ความ หรือคำพยานหลักฐาน หรือนิสัยความประพฤติของคู่ความ หรือพยาน รวมทั้งการแถลงข้อความอันเป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียง

ของคู่ความหรือพยาน แม้ถึงว่าข้อความเหล่านั้นจะเป็นจริง
คำพิพากษาฎีกาที่ 1142/2516 การลงโทษฐานละเมิดอำนาจศาล เป็นอำนาจของศาลโดยเฉพาะ ผู้อื่นหาสิทธิฟ้องคดี

ให้ศาลลงโทษผู้กระทำผิดไม่

ครับ...นายวิชาละเมิดอำนาจศาลข้อไหน ช่วยบอกที่ ท่าน
เลขฯ สก.สส.

ด้วยความนับถือ

เม่า 72

ทนายความสำนักนี้เขาแดงเถือกครับ จึงไม่แปลกที่จะ
ออกมาพูดแบบผิดๆ เพี้ยนๆ สมาพันธ์นักกฎหมาย เพื่อสิทธิ
เสรีภาพ (สก.สส.) รับว่าความให้เฉพาะคนเสื้อแดง นายตุ๊ดตู่
จตุพร พรหมพันธุ์ ใช้บริการบ่อย ทางธรรมกายก็เคยเรียกใช้
สรุปแล้วอะไรที่ตรงข้ามกับแดงก็ค้านหมดครับ

เขียน

เรียน คุณอรรถ อัตนัย ที่นับถือ

อยากจะได้ยินการบริหารจัดการเก็บน้ำในเขื่อนทุกเขื่อนให้
ชื่นใจว่า เป็นโอกาสดีที่สุดในรอบ ๒๐ ปี เช่น เขื่อนภูมิพล เขื่อน
ลำตะคอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนสิริกิติ์ เป็นต้น เก็บน้ำได้มาก
ที่สุดก็เปอร์เซ็นต์ของความจุ เช่น ๙๐%, ๙๙% เป็นประโยชน์
ในหน้าแล้ง ในการเกษตร ในการบริโภค ในด้านพลังงานไฟฟ้า
และผลักดันน้ำเค็ม น่าจะพยายามเก็บให้ได้มากที่สุด ไม่ต้องกลัว
น้ำล้น เพราะมี spillway แก้น้ำล้นอยู่แล้ว ที่อุบลเขื่อนก็ไม่ได้พัง
ตามข่าว เพียงแต่ล้นออก spillway เท่านั้น คงมีคนสนใจอยากรู้
หลายคน และในวิกฤติ ย่อมมีโอกาสใช้ไหมครับ คุณอรรถ?

นายน้าเมือ

เมื่อคราวน้ำท่วมปี ๒๕๕๔ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพฯ
ปริมาณทลจมอยู่ ๓ เดือน บั้จจ่ายหลักมาจากการบริหารจัดการ
น้ำในเขื่อนนี้แหละครับ อาจเป็นเพราะระบบราชการ การ



อิสรภาพแห่งความคิด
ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ ครอบคลุมเช้า

Circulation: 500,000

Section: บทความ

วันที่: Friday 11 August 2560

ปีที่: 21

ฉบับที่: 7581

หน้า: 5

Col.Inch: 54

ADValue: (B/W): 45900

(FC) : 1620000

PRValue(x3.5): (B/W) : 160650

(FC) : 5670000

ตัดสินใจที่ล่าช้า ไม่กล้า และไร้ข้อมูลที่ชัดเจน ที่สำคัญคือเหตุ
ผลทางการเมือง ทำให้เกิดความผิดพลาดจนต้องปล่อยน้ำลง
มาเป็นน้ำเป็นหลัง เพราะกลัวเขื่อนพัง

ว่าไปแล้วการแก้ไขปัญหาน้ำคืบหน้าไปช้ามาก โครงการ
การเสร็จก็ยุบ ยุบแล้วก็ตั้งใหม่ จนถึงวันนี้ยังไม่มียะไรเป็นชิ้น
เป็นอัน ก็ต้องกระทิงลุยตุ๋นรับ เรื่องน้ำสำคัญ หากไม่รีบจัดการ
ให้มีระบบระเบียบที่ชัดเจน มีคนรับผิดชอบที่แน่นอน ท่วมที่
แล้งที่มีปัญหาไม่จบไม่สิ้น